




แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ  
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ	
วัน/เดือน/ปี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	
<p><b>หัวข้อ</b> แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองและแบบฟอร์มใบยืมใช้พัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในขั้นตอนการขออนุญาตยืมใช้พัสดุ</p> <p><b>รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)</b> ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( integrity &amp; Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based Integrity and Transparency Assessment) ในส่วนของ MOIT ๑๕ กำหนดให้หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงานที่ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น</p> <p>ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองและแบบฟอร์มใบยืมใช้พัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในขั้นตอนการขออนุญาตยืมใช้พัสดุ และขออนุญาตเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป รับทราบข้อมูลในการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานต่อไป</p> <p>เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ <a href="http://www.ctkdph.go.th/website๒๐๒๐/">http://www.ctkdph.go.th/website๒๐๒๐/</a></p>	
<p><b>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</b></p>  <p>(นางสาววิद्या รอดพ่าย) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน</p>	<p><b>ผู้อนุมัติรับรอง</b></p>  <p>(นายธนภัทร บุญอาจ) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอชาติตระการ</p>
<p><b>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</b></p>  <p>(นางสาววิद्या รอดพ่าย) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน</p> <p>วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	